
๑ 
 

รายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ครั้งที่ 230–8/๒๕66 
วันพฤหัสบดี ที่  31  สิงหาคม  ๒๕66  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
*********************************** 

ผู้มาประชุม 
1 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย                            ประธาน  
2 ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์  ลิ้มสุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
4 ศาสตราจารย์สำเริง  จักรใจ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ศาสตราจารย์อลงกลด  แทนออมทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
6 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  ธรรมรัตน์วาสิก กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7 นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 นายนิพนธ์  ภิญโญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนพณัฏฐ์  หุตะเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายสาธิต  พุทธชัยยงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
11 นายชยานนท์  กฤตยาเชวง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 นายธำรงค์  เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นายสลิล  โตทับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
14 นายอภิวัฒน์  เศรษฐรักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
15 นายสมัชชา  โพธิ์ถาวร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
16 ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
17 อาจารย์ปิยะ  เพชรสงค์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช) 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์  พัฒนมณี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง) 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

 (  (รองอธิการบดี) 
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 

(คณบดีคณะบริหารธุรกิจ) 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม  ชมุพร้อมญาติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

23 อาจารย์ภาณุมาศ  สุยบางดำ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร 
(ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ) 

24 อาจารย์ประทีป  ทิพย์ประชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
25 อาจารย์อรุณรักษ์  ตันพานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิตย์  สุจเสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรบั กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์สิริศักดิ์  ชีช้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขจร  ไชยรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ 
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
31 นางดรุณี  ลีนิน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
32 นางสฤญธรณ์  หมัดหมัน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม - ไม่มี -  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  สงรักษ์ รองอธิการบดี 
  2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค์  สังขวาสี รองอธิการบดี 
  3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง รองอธิการบดี 
  4 นางสาวนิภาวรรณ  นิ่มดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  5 นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณณะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  6 นางสาวศิริวรรณ  ทิพรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  7 นายภานุวัฒน์  หนูนคง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
  8 นายฟูเกียรติ  อมรทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา 
  9 นายเฉลิมพล  นกน้อย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10 นายภควัต  จันทรรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11 นายสิทธิพงศ์  ธรรมโชตัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12 นายทักษิณ  จีนสุกแสง ช่างเทคนิค 
 
ผู้เข้าร่วมชี้แจง 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์  พุทธกาล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพียรเจริญ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์ 
  1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจริญ  ใหม่ด้วง ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย 
  2 อาจารย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
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  3 อาจารย์ลมุล  เกยุรินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
  4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์  โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
  7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
  8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย  ชูพูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  9 อาจารย์ทวีศักดิ์  ศรีภูงา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  และการจัดการ 
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
11 อาจารย์สถาพร  ขุนเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13 รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยี 
14 นางสาววันเพ็ญ  จิตตพงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น.  
 เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม  ประธานได้เปิดการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 230 – 8/๒๕๖6  โดยดำเนินการตามระเบียบวาระ            
การประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้ง 

1.1.1   เชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจำปีการศึกษา 2564-2565 

   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565  ในวันศุกร์ที่ 22 
กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในการนี้  
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว สำหรับรายละเอียดข้อมูลการเตรียมงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร นั้น เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ จะได้รายงานให้ทราบ ในวาระที ่4.2 ต่อไป 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

1.1.2   การเยี่ยมชมหน่วยงานและศูนย์อาหาร RUTS มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 
   ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ระหว่างวันที่ 17-18  สิงหาคม  2566 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาส

ไปเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน มทร. ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เช่น คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะสถาปัตยกรรม และยังได้เยี่ยมชมศูนย์อาหาร RUTS ซึ่งเป็นศูนย์อาหารที่ทันสมัยมาก มีร้าน
กาแฟ มีอาหารให้เลือกมากมาย อีกท้ังยังได้ไปดูการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องสุขอนามัยในการเตรียมอาหารต่าง ๆ  ซึ่ง
ก็มีความพร้อมดี แต่อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการให้เป็นพ้ืนที่ Co-working Space ได้ จะ
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เป็นเรื่องที่ดีมาก  และศูนย์อาหารได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศด้วย จึงต้องพิจารณาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 
นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงานระดับคณะ โดยพบว่าคณะบริหารธุรกิจ อาจจะต้องมีการปรับปรุง
เกี่ยวกับเรื่องพ้ืน ส่วนคณะศิลปศาสตร์ เห็นว่าคณะมีการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อยู่ด้วย แต่ว่าชื่อคณะไม่ได้สื่อ 
โดยในปัจจุบันนี้ ในบางมหาวิทยาลัยก็มีการเปิดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Art and Science) ซึ่งนักศึกษา
ที่จบในสาขานี้จะมีความได้เปรียบ เพราะในสมัยนี้ต้องมีทั้ง Art และ Science และก็มีหลาย ๆ มหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่ให้ปริญญาทางนี้ด้วย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ อาจจะพิจารณาดูว่าจะให้ปริญญานี้ได้หรือไม่ และอาจจะ
ปรับชื่อคณะที่สื่อว่าเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อาจารย์ก็จะได้มี Career Path ทีช่ัดเจนยิ่งขึ้นด้วย  และ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พบว่าอาคารค่อนข้างเก่า ก็ต้องรอการปรับปรุงต่อไป แต่การจัดห้องทำงานทำได้สวยงาม
มาก ส่วนคณะวิศวกรรมกรรมศาสตร์ ก็ดำเนินการได้เรียบร้อยดี แต่ควรจะเร่งดำเนินการในเรื่องของถ่านชีวภาพ 
หรือไบโอชาร์ (Biochar) ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ    

1.2   เรื่องท่ีอธิการบดีแจ้ง 
 1.2.1  รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนสิงหาคม  2566  

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR 
ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนสิงหาคม  2566  ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้าง
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  -  ระหว่างวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2566  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เปิดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37    
(ME-NETT 37th)  ณ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมดังกล่าวร่วมกับสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย และคณาจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้รับรางวัลบทความดีเด่น จำนวน 2 บทความ ได้แก่ 1. คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อน
ในช่องการไหลที่มีพินรูปตัววีเอียงแถวเดียวติดตั้งอยู่บนพ้ืนผิว  2. การศึกษาแรงยึดเกาะระหว่างสลักยางและพ้ืน  
สแลทคอนกรีต 

  -  ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 คณะศิลปศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน    
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3  โดยได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 หน่วยงาน รับฟังการบรรยายจาก Keynote Speaker   
2 ท่าน ได้แก่  รองศาสตราจารย์วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “นวัตกรรมและโอกาสในการจัดการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และ 
Assistant Professor Dr. Kristof Savski (Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkhla University) ในหัวข้อ 
“Global Classroom : Now and Next” อีกทั้งยังมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation  ณ  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 

  -  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  มทร.ศรีวิชัย จัดนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ตามศักยภาพของพ้ืนที่ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในพ้ืนที่ชายแดนใต้ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร   
นามเสน รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมรายงานสรุปผลการดำเนินงานและการจัดนิทรรศการ และ
ได้รับเกียรติจากนาวาเอก จักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน 
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย 
จังหวัดสงขลา 
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  -  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับนางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ
คณะ ในการเข้ารับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่   
ผ่านมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ฯ ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการร่วมกันพัฒนาผลิตและศักยภาพกำลังคนในการ
ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมแรงงานกำหนดเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานและกำลังคน
ของประเทศร่วมกัน พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการร่วมพัฒนา Up skill  & Re skill ให้กับคณาจารย์ และ
นักศึกษา และการจัดทำบันทึกความร่วมมือในอนาคตร่วมกัน ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา 

  -  มทร.ศรีวิชัย เตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  โดยเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2566  พลอากาศเอก วันชัย ฉัตรเจริญพร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ ลงพ้ืนที่ พร้อมด้วยผู้แทนสำนัก
พระราชวังและผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย  ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  -  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ ในการเข้ารับฟังการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะการในการจัดกิจกรรมที่ร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยในฝั่งอันดามันและอ่าวไทย อีกทั้งการจัดตั้งศูนย์สุขภาพและกีฬา WELLNESS  ณ ห้องประชุมชลาทัศน์  
มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และในวันที่ 30 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.สันติ ป่าหวาย โดยผู้บริหาร ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพ่ือเตรียมจัดงานอีเว้นท์ “ทำตรังให้ปังกว่าเดิม” ใน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลอย่าง
ยั่งยืน ณ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง  
  -  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566  ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลศรีวิชัย ร่วมงานแถลงข่าวสงขลามาราธอน โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสุพิศ 
พิทักษ์ธรรม อธิบดีกรมฝนหลวง นายสถิตย์ สุวรรณชนะ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย นายอำพล พงศ์สุวรรณ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้
ได้ร่วมกันปล่อยตัวนักกีฬาวิ่ง FUNRUN ระยะ 5 กิโลเมตร โดยมีนายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการปล่อยตัวนักกีฬา ทั้งนี้ ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้
กำลังใจอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  กว่า 800 คน ที่มีจิตอาสามาช่วยงานการแข่งขันสงขลามาราธอน
ในครั้งนี ้
  -  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จํากัด เพ่ือสร้างความร่วมมือทาง
วิชาการ ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานฟาร์มของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต และเข้าเยี่ยมชมการ
ดำเนินงาน การจัดการฟาร์ม และแปลงสาธิตพร้อมให้ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ณ บริษัทสยามคูโบต้า         
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (KUBOTA FARM) ตําบลหนองอิรุณ อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
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  -  มหาวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับ 
  1. อาจารย์ที่ได้รับรางวัล ในงานมหกรรมนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2  RMUT-TRM DAY ดังนี้ 
     -  ประเภท TALENT RESOURCE MANAGEMENT- BASIC PACKAGE โดยอาจารย์อุไรวรรณ สุกยัง  

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับรางวัลเหรียญทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชา ประสงค์จันทร์  สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

     -  ประเภทTALENT RESOURCE MANAGEMENT-IMPACT  PACKAGE โดยอาจารย์บั ณ ฑิ ตา       
ภู่ทรัพย์มี โปณะทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 

  2. นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 100 ลำดับแรกของประเทศ จากการส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566  ได้แก่ นายศุภกร  สุขโข  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 500 ลำดับแรกของประเทศ  
จำนวน 10 คน ในการเข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

  3. คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัล 11 ผลงาน ในการประกวดแข่งขันผู้เรียนสู่การเป็นผู้ประกอบการ    
ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย  ในด้านต่างๆ ดังนี้   

     -  ด้านนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Sci Tech) คว้ารางวัลชนะเลิศ ผลงาน การประกวด
ผลงาน  การพัฒนาแผ่นปูพื้นทางเท้าจากขยะพลาสติกทะเลและชายฝั่ง 

     -  ด้านนวัตกรรมการท่องเที่ยว รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ผลงาน อีซี่เวย์ แอพพลิเคชั่นวาง
แผนการเดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ  

     -  ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน แอพแคร์ ฟอร์ ไลฟ์   
     -  ด้านนวัตกรรมไลฟ์สไตล์และความบันเทิง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน ส่งตรงถึงโลกหน้า 
     -  ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน เมอร์แรงมะม่วงเบา  
     -  ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือสุขภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ผลงาน ที่นอนพลิกตะแคง

ผู้ป่วยติดเตียงด้วยผลิตภัณฑ์จากหางอวน 
    และรางวัลชมเชย จำนวน 5 ผลงาน 
  4. สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ได้รับคัดเลือกให้เป็นเครือข่ายร่วม

พัฒนาผู้ประกอบการ (TED Fellow) ภายใต้ชื่อ “RUTS IMTT” จากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (TED Fund) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งเป็นแห่งแรกใน 9 ราชมงคล 
สำหรับการขับเคลื่อนเป็นหน่วย TED Fellow  ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการบ่มเพาะและพัฒนา Startup รุ่นใหม่          
ณ  อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
 5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี คว้า 14 รางวัล ในการเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการกับ
เครือข่ายครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 10  (The 10th Teaching Academy Award 2023) ระหว่างวันที่ 16 - 18 
สิงหาคม 2566  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 6.  คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
ที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ระดับชาติ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 3 -5  
สิงหาคม 2566 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 7. นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และรางวัลพิเศษ 3 ผลงาน  จากการ
ประกวด The 8th International Invention Innovation Competition in Canada, iCAN 2023 โดยได้รับรางวัล ดังนี้ 
   - ผลงาน Low Carbon Bricks  ได้รับรางวัล Silver Medal และรางวัลพิเศษ INTERNATIONAL 
SPECIAL AWARD ; World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) 
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   - ผลงาน Herbal ball extract cream for relieve of muscle pain  ได้รับรางวัล Gold Medal 
และรางวั ล พิ เศษ  CANADIAN SPECIAL AWARD ; Innovation Initiative Co-operative Inc. “The Inventors 
Circle” 
  - ผลงาน The extraction of beta glucan from Schizophyllum commune ได้รับรางวัล Gold 
Medal และรางวัลพิ เศษ INTERNATIONAL SPECIAL AWARD ; Organization for Creativity, Innovation, and 
Invention Promotion (OCIIP) 

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ตามที่ได้มีการนำเสนอว่าคณาจารย์
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานต่าง ๆ มากมาย แต่ในเรื่องของการรับรู้ เป็นการรับรู้ในเฉพาะสังคมของ
มหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น แต่สังคมภายนอก ประชาชนทั่วไป ชุมชน ไม่ได้รับรู้ ฉะนั้น  มหาวิทยาลัยฯ ต้องมีการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ว่ามหาวิทยาลัยฯ มีความโดดเด่น เป็นที่นิยม มีการได้รับรางวัลต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากจะเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยฯ มากขึ้น 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

1.2.2  รายงานติดตามความความก้าวหน้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง และการติดตั้งโซลาร์เซลล์  
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2566  ที่ผ่านมา ได้เดินทางไป มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และได้ลงตรวจพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก จังหวัดตรัง  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างและงาน
ระบบภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากจังหวัดตรัง ซ่ึงจาก
การหารือกับรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง คาดว่าจะเปิดได้ในเดือนตุลาคม 2566  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะได้
เรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไปประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ณ วิทยาเขตตรัง และถือโอกาสเปิด 
Aquarium ด้วย ทั้งนี้ ระบบการใช้ไฟของ Aquarium จะติดตั้งและใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ 
อยู่ระหว่างดำเนินการเรื่องการติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่แล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ และคาดว่า
ในส่วนของศูนย์อาหาร RUTS มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา เห็นควรจะต้องติดตั้งโซลาร์เซลล์เช่นกัน เนื่องจากมีค่า
ไฟฟ้าค่อนข้างสูง จึงจะต้องหามาตรการในเรื่องของการลดค่าไฟฟ้าด้วย   

 การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 นายชุมพล เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าเรื่องการติดตั้ง
โซลาร์เซลล์ ที่ Aquarium และ ศูนย์อาหาร RUTS มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยฯ ควรจะประสานและ
เจรจากับคุณฮาราลด์ ลิงค์ ประธานบริหาร บี.กริม เพาเวอร์ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา 2558 ของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยคุณฮาราลด์ ลิงค์  ก็มีความยินดีที่จะช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ หาก
มหาวิทยาลัยฯ จะเจรจา ตนยินดีที่จะประสานนัดหมายให้ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.2.3  การขอผูกพันงบประมาณข้ามปี สำหรับการปรับปรุงอาคารในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในเรื่องของสิ่งก่อสร้าง 

ของพ้ืนที่สงขลา ขณะนี้อยู่ในช่วงของการปรับปรุงหลายรายการ ทั้ง ถนน และอาคาร ที่กำลังดำเนินการของบประมาณ 
ปี 2567  โดยได้มีการเจรจากับสำนักงบประมาณ ในส่วนของงบประมาณที่จะต้องขอผูกพันงบประมาณข้ามปี ก็คือ 
การปรับปรุงอาคารคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้งบประมาณ 52 ล้านบาท ที่ขอผูกพันงบประมาณสองปี เพ่ือที่จะปรับปรุง
ให้แล้วเสร็จ และอาคารศิลปกรรม ซึ่งใช้งบประมาณ 30 กว่าล้าน ก็ได้เจรจาขอผูกพันงบประมาณเช่นกัน เพราะ
ค่อนข้างกังวลว่าหากไม่ขอผูกพันงบประมาณ ถ้าหากดำเนินการไม่เสร็จในปีเดียว งบประมาณตรงนั้น ก็จะต้องโดนพับ
ไป ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะไปดำเนินการ จึงได้ไปเจรจาขอเป็นการผูกพัน
งบประมาณ แต่เป็นการผูกพันงบประมาณในกรอบเดิมที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเมื่อตอนเริ่มต้น เพราะหากเกิน
วงเงินที่อนุมัติมา ต้องไปขอมติ ครม. ใหม่ จะเป็นการยุ่งยาก และเสียเวลา จึงได้มอบหมายให้กองนโยบายและแผน   
ตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออก ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะไปดำเนินการตรงนั้น เพ่ือที่จะไม่ให้
ไปเข้า ครม. ใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ก็สามารถที่จะเริ่มดำเนินการได้ ในส่วนของทั้ง 2 อาคารดังกล่าว 
ซึ่งคาดว่าใน 1-2 ปีข้างหน้า พ้ืนที่สงขลาน่าจะสมบูรณ์แบบทั้งหมด 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ  

๑.3 เรื่องท่ีเลขานุการแจ้ง 
  - ไม่มี - 

๑.๔   เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง 
1.4.1  นายชุมพล  เที่ยงธรรม  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   

  นายชุมพล  เที่ยงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กล่าวว่า หลังเสร็จสิ้นการประชุม
สภามหาวิทยาลัยฯ ในวันนี้ ตนจะเดินทางไปจังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีนัดหมายประชุมกับ คุณชวน ภูเก้าล้วน นายก
สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ คุณมานพ ทิวารี เจ้าของบริษัท เรือเร็ว ลมพระยา จำกัด และรองอธิการบดีสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยจะมีการเปิดเรือเร็ว ลมพระยา ต่อเรือใหม่ที่นั่น เส้นทาง
ระหว่างจังหวัดกระบี่กับจังหวัดภูเก็ต ส่วนที่จังหวัดพังงา ได้ประสานให้ติดต่อกับนายสมัชชา  โพธ์ถาวร กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป ทั้งนี้ ยังกล่าวว่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ตนและอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้เดินทางมายังภาคใต้พร้อมกับคณะผู้บริหารของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (สจล.) ซึ่งมีวิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ที่จังหวัดชุมพร และยังได้เดินทางไปยังเกาะพะงัน เกาะเต่า 
และเกาะสมุย และเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน) โดยใช้บริการนั่งเรือลมพระยา และที่เกาะสมุย ก็จะมีการใช้
สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวิทยาเขตที่เกาะสมุย เพ่ือทำการศึกษาเรื่องการท่องเที่ยวต่อไป 
ทั้งนี้ ในการพัฒนาจังหวัดกระบี่ นั้น นอกจากประเทศเยอรมันจะมาลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีการอาบน้ำแร่ แล้ว 
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียก็ต้องการที่จะสร้างท่าเรือน้ำลึกที่กระบี่เพ่ือค้าขาย และสนใจที่จะมาตั้งโรงกลั่นน้ำมัน
ด้วย ฉะนั้นต่อไปภาคใต้จะมีการพัฒนาอย่างมากมาย  ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยฯ ตั้งอยู่ในภาคใต้ และมีวิทยาเขตที่
จังหวัดตรัง เมื่อมีการดำเนินการเรื่องใด ก็จะได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบด้วย เพื่อว่าเรื่องใดที่มหาวิทยาลัยฯ 
อาจจะมีส่วนร่วมได้ ก็จะได้ช่วยกันพัฒนาทั้งจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังต่อไป 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 
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1.4.2  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง   
  ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ที่

ประชุมฯ ไดท้ราบ เพ่ือเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาท่ีสนใจ โดยมี 2 เรื่อง ดังนี ้
  1. สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.มก.) จะมีการจัด เสวนา 

Facebook Live ทุกวันศุกร์ที่  1 และที่  3 ของเดือน เวลา 19.00 น. โดยในวันศุกร์ ที่  1 กันยายน 2566  
ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร จะมีการจัด Facebook Live ครั้งที่ 4 มีการเสวนาในหัวข้อ “ทำอาชีพเลี้ยงปลา
สวยงามอย่างไร…ให้รวย” โดย Youtube (KUradio online), Facebook .com/kuradio1107/ เวลา 19.oo น. 
จึงขอเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนา หรือจะประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้เข้า
มารับฟังได ้ 

  2. สมาคมนิสิต เก่ ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  (ส .มก.)  ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ อสมท. ขอเชิญชมรายการพิเศษ “80 ปี เกษตรสร้างชาติ เกษตรศาสตร์สร้างคน” 
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และเพ่ือระดมทุนสนับสนุนการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566  เวลา 22.00 น. ผ่านทาง 
Mcot 9 อสมท. 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม   
  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 229 – 7/๒๕66       

วันพฤหัสบดี ที่  27  กรกฎาคม  2566  ณ ห้องประชุมชลาทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ครั้งที่ 229 – 7/๒๕66  วันพฤหัสบดี ที่  27  กรกฎาคม  2566 ณ ห้องประชุมชลา
ทัศน์ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา และผ่านระบบ
การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings  โดยใหป้รับแก้ดังนี้ 

  -  ในหน้าที่ 5  ย่อหน้าที ่4   บรรทัดที ่2 
  จาก  Traning   เป็น   Training 
  -  ในหน้าที่ 7  ย่อหน้าที ่2  บรรทัดที ่13 
  จาก  และจะมีการจัด Work shop     เป็น  และจะมีการจัด Workshop       
  -  ในหน้าที่ 26  วาระ 7.5   
     ย่อหน้าที่ 1  บรรทัดที ่8  
     จาก  โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของธรณีสงฆ์วัดมัชฌิมาวาส ซึ่งผู้รับบริจาคโดย

มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการเช่าสิ่งปลูกสร้างต่อสำนักพระพุทธศาสนา 
     เป็น  โดยสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวตั้งอยู่บนที่ดินของธรณีสงฆ์วัดมัชฌิมาวาส ซ่ึงผู้รับบริจาคโดย

มหาวิทยาลัยฯ ต้องดำเนินการขอเช่าที่ดินธรณีสงฆ์ บ้านรัตนพฤกษ์ ชอว์ ต่อสำนักพระพุทธศาสนา 
     ย่อหน้าที่ 4  ข้อ 2 บรรทัดที่ 2  
     จาก  รวมถึงเป็นศูนย์ (Plate form) 
     เป็น  รวมถึงเป็นศูนย์ (Platform) 
 



๑๐ 
 

 ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
3.    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ๆ 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  มาตรา 17 (4) ซึ่งได้กำหนดให้
สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น 
 ในการนี้  เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  จึงได้
สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ 
เพ่ือโปรดทราบ 

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

4.2  รายงานการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรวีิชัย ประจำปีการศึกษา 2564–2565   

ความเป็นมา 
   ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 
ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ในวันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลอง 
สิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคณะส่วนล่วงหน้าสำนักพระราชวัง ได้เข้าตรวจพ้ืนที่และ
ประชุมสรุปเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับผู้แทนพระองค์มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
   ในการนี้ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยอย่างสมพระเกียรติ กอง
พระราชพิธีได้แจ้งหมายกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 ในที่ประชุมสรุปตรวจพื้นที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือ โปรดทราบรายงานการ
จัดเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
การศึกษา 2564–2565  

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

 

 



๑๑ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมว่า  ในวันเสาร์ ที่ 23 กันยายน 
2566  จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่  231-9/2566 เนื่องจากอธิการบดีจะครบวาระการดำรง
ตำแหน่งในวันที่ 21 กันยายน 2566  เป็นผลให้ในวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันพระราชทานปริญญาบัตร 
นั้น จะมีแต่รักษาราชการแทนอธิการบดี แต่รองอธิการบดีจะพ้นจากตำแหน่งทั้งหมด ซึ่งจากการหารือในเบื้องต้น 
คงไม่ต้องแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีเพ่ือไปรักษาการในวันนั้น โดยในวันที่ 23 กันยายน 2566 ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยฯ  รักษาราชการแทนอธิการบดี ก็จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแต่งตั้งรองอธิการบดี นอกจากนี้ 
ในช่วงค่ำของวันที่ 22 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยฯ จะมีการจัดงานเลี้ยงแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบดี ได้มีการประชุมผู้ที่รับผิดชอบแล้ว เพ่ือวางแผนในการจัดงาน และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากผลของการจัดงานในปีที่ผ่าน ๆ มา ซึ่งการจัดงานก็จะกระชับและเป็นพิธีการ เป็นขั้นตอนมากข้ึน ทั้งนี้ ที่พักของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ สถานที่จัดงานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
จะจัด ณ โรงแรมที อาร์ ร็อค ฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา สำหรับการฝึกซ้อมใหญ่ ใน
วันที่ 20 กันยายน 2566  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องเข้าร่วมก็ได้ หรือหากท่านใดประสงค์จะเดินทางมาก่อน เพ่ือจะร่วมก็ได้ด้วย
เช่นกัน สำหรับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ไม่ได้มาร่วมซ้อม มหาวิทยาลัยฯ จะมีการซ้อมให้ในวันที่ 22 กันยายน 2566  
ซึ่งเป็นวันพิธีพระราชทานปริญญา โดยรอบของปีการศึกษา 2564 จะซ้อมให้ในช่วงเช้า และปีการศึกษา 2565 
จะซ้อมให้ในช่วงเที่ยง เพ่ือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการ
เดินทางมาล่วงหน้าหลายวัน  
  ทั้งนี้ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเรียน
เชิญให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทุกท่านเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข้าร่วมงานเลี้ยงบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ จึงขอให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ตอบรับในหนังสือดังกล่าว เพ่ือเป็นการยืนยัน ในการที่
มหาวิทยาลัยฯ จะได้ไปดำเนินการต่อ เพ่ือไม่ให้เกิดข้อบกพร่อง 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่าในการจัดงานเลี้ยงบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

เนื่องจากในปีนี้จะมีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งในปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565 จำนวนหลายราย ในการ
จัดงานจึงควรมีความกระชับ ลดเวลาในการนำเสนอวีดีโอประวัติของแต่ละราย และการมอบของที่ระลึก ก็ควรจะให้
กระชับจบในครั้งเดียวเลย ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการมอบทั้งช่อดอกไม้และของที่ระลึกหลายรายการให้บัณฑิต
กิตติมศักดิ์แต่ละราย ในปีนี้ควรจะลดขั้นตอนลง โดยบนเวทีอาจจะมอบช่อดอกไม้เพียงอย่างเดียว  ส่วนของที่ระลึก
อย่างอ่ืน ก็แจ้งให้ผู้แทนเป็นคนมอบด้านล่างเวทีแทน  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการ
ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

4.3  รายงานผลการอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี   

 ความเป็นมา 
   ตามหนังสือที่  อว 0655.20/674  ลงวันที่  25 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ขออนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์                    



๑๒ 
 

และเทคโนโลยี เป็นเงิน 2,000 บาท เพ่ือจ่ายชำระคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
เฉลิมราชกุมารี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นั้น 
   ด้วยภารกิจดังกล่าว  มีความจำเป็นและเร่งด่วน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                   
จึงเห็นสมควรได้ดำเนินการอนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนเงิน  2,000 บาท  
เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง  และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา  

 ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
๒๕4๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ 20 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563  ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จาก สภา
มหาวิทยาลัยเป็นคราว ๆ ไป ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การนั้นไว้ให้อธิการบดีอนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบการอนุมัติ
งบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 2,000 บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
เพ่ือบริหารจัดการการดำเนินงานให้มีความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ วันที่ 9 สิงหาคม  
๒๕๖6  มีจำนวนเงิน 16,358,596.04 บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่
สตางค์) เมื่ออนุมัติใช้ครั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จะมีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือจำนวน 
16,356,596.04 บาท (สิบหกล้านสามแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบหกบาทสี่สตางค์) 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดทราบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทักท้วง 
6.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2565) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
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สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ นั้น  
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  บุญเนตร  เปลี่ยนเป็น  นายศุภวัฒน์  อินทร์เกิด 
เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  บุญเนตร  ลาศึกษาต่อ 
  การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕66 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕66  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 53-7/2566 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ  และรับรองมติที่ประชุม 

6.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร  
จำนวน 6 หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

1)  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)  
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

2)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
3)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
4)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
5)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
6)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ  

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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 ความเป็นมา     
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอน 
จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
  1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ  
   (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)   

 โดยหลักสูตรดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือ
สาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ 
  ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้  
 1. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สิริรัตน์  พ่ึงชมภู  เปลี่ยนเป็น  นายปฐมพร  นะระโต  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริรัตน์  พึ่งชมภู  
ลาออกจากราชการ 
 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  บุญนุ่น  เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ปฏิมากร  จันทร์พริ้ม  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์  บุญนุ่น เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 
 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์  แนมใส  เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พรชัย  เพชรสงคราม  เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐานวิทย์  แนมใส เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 
 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 
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  4.1  เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร  จากเดิม รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว  
เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์ เนื่องจาก รองศาสตราจารย์ชาตรี  หอมเขียว เตรียม
ย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 

  4.2  เปลี ่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวจุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล  จากเดิม 
ตำแหน่งอาจารย์  เปลี่ยนเป็น  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ  อินทวิเศษ  เปลี่ยนเป็น  นางสาว
เกสรา  เพชรกระจ่าง  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กีรติ  อินทวิเศษ  เตรียมย้ายไปเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรอื่น 
 6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากเดิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์  
เปลี่ยนเป็น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภิดา  จรเด่น  เนื่องจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ยศ  วรเชฐวราวัตร์  ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565)  
 การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕66 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕66  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 53-7/2566 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  
2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร 
จำนวน 6 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 6 หลักสูตร 

 1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)  
       (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 2) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
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 3) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 4) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 5) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
  6) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ  
          (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
  และรับรองมติที่ประชุม  

6.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
จำนวน 3 หลักสูตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

1)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
2)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
3)  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

ความเป็นมา  
 ตามประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่
กำหนดให้สถาบันรับนักศึกษาไม่เกินแผนการรับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 หรือแผนการรับที่สภาสถาบันอนุมัติ นั้น ทั้งนี้ 
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง ยอดรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ของคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)   
 2.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 -  วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 
  -  วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   
 3.  หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี) (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายอดรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ของหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว 
มียอดการรับนักศึกษาแรกเข้าเกินจำนวนที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งอาจส่งผลให้นักศึกษาไม่ได้รับการรับรองวิชาชีพครู 
เนื่องจากผลิตบัณฑิตเกินจำนวนที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีจึงขอปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ือให้การผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูเป็นไปตามเกณฑ์ที่คุรุ สภากำหนด โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางแสดง ยอดรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 256๖ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ปีการศึกษา 2566 
ผู้สมัคร 

แผ
นร

ับ 

TC
AS
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ร. 

รว
ม 

รับ
ไว

้ 

 120 66 517 583 146 
1. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 30 10 142 152 38 

2. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)      

 -วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง 30 12 107 119 35 
 -วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 36 133 169 40 
3. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์  
(4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 30 8 135 143 33 

 การขอปรับแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/๒๕66 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม ๒๕66  และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 53-7/2566 เมื่อวันที่ 15  สิงหาคม  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาในเล่มรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 
3 หลักสูตร ดังเสนอ  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”   

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เห็นชอบปรับแผนการรับนักศึกษาในเล่ม
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 3 หลักสูตร 

 1) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหการ (4 ปี)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 2) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า (4 ปี)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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  3) หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (4 ปี)  
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
 และรับรองมติที่ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
7.1  พิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน      
ปีการศึกษา ๒๕65 และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 

ความเป็นมา 
  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม

รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และรายนามผู้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ประจำภาคฤดูร้อน   
ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 1,608 ราย และรายนามผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา 2565 
จำนวน 42 ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราว
ประชุมครั้งที่ 6/๒๕66 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  ๒๕66 และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 53–7/๒๕66 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  ๒๕66    
จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือพิจารณาอนุมัตติ่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาค   
ฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 1,608 ราย และผู้ได้รับเหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕65 
จำนวน 42 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(7)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และ
ประกาศนียบัตร”     

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ   เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     อนุมัติให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 1,608 ราย และผู้ได้รับ
เหรียญเกียรตินิยม ประจำปีการศึกษา ๒๕65 จำนวน 42 ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาคือวันที่ได้รับการ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะและวิทยาลัย ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

 

 



๑๙ 
 

7.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบางส่วน (RUTS06) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 ความเป็นมา  
  ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) โดยได้ยื่น
เอกสารประกอบการรับรองปริญญาต่อสภาวิศวกร เพ่ือพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการรับรองปริญญาประกาศนียบัตร หรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ในการประชุมครั้งที่ ๔๙ -๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 
๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ดำเนินการชี้แจง/แก้ไข ดังนี้ 

  วิชาเอกวิศวกรรมโยธา 
  1.  ข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์
ความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 
๒๕๖๕ 
  2.   เห็นควรไม่เทียบรายวิชา 04-117-306 วิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering) เนื่องจาก
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในข้อที่ ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน              
จำนวน ๒ รายวิชา ส่งผลให้ปรับแก้แผนการเรียน ดังนี้ 

    2.1  04-113-301 วิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering 3(3-0-6) จากเดิม ๒.๒.๒
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  เป็นกลุ่ม ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    2.2  04-113-402 วิศวกรรมการทาง Highway Engineering 3(3-0-6) จากเดิม ๒.๒.๑ กลุ่ม
วิชาบังคับทางวิศวกรรม เป็นกลุ่ม ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 

  วิชาเอกวิศวกรรมโยธาระบบราง 
  1.  ข้อเสนอแนะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์
ความรู้พื ้นฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม และองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมที่สภา
วิศวกรจะให้การรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.  
๒๕๖๕ 

  2.  เห็นควรไม่เทียบรายวิชา 04-117-306 วิศวกรรมระบบราง (Railway Engineering) เนื่องจาก
เป็นวิชาเลือกในหลักสูตร ดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายวิชาในข้อที่ ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ๒.๒ วิชาเฉพาะด้าน จำนวน 
๒ รายวิชา ส่งผลให้ปรับแก้แผนการเรียน ดังนี้ 
  2.1  04-113-301 วิศวกรรมขนส่ง Transportation Engineering 3(3-0-6) จากเดิม ๒.๒.๒                
กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม  เป็นกลุ่ม ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม 

    2.2  04-117-302 กลศาสตร์ของหินเบื้องต้น Fundamentals of Rock Mechanics 3(2-3-4)                
จากเดิม ๒.๒.๑ กลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรม เป็นกลุ่ม ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาเลือกทางวิศวกรรม 



๒๐ 
 

  ทั้งนี้ การแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านการพิจารณาคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตร ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 6/
๒๕66 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕66 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการฯ  

  บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
53–7/2566 เมื่อวันที่  15  สิงหาคม  2566 จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิช ัย เพื ่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบางส่วน (RUTS06) หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(5) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด” 

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

   มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    เห็นชอบแบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
บางส่วน (RUTS06) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.3  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด และ 
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกรขุน (MOA) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด  

 ความเป็นมา 
  ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด 
มีความประสงค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งเป็นการดำเนินการศึกษาวิจัยการบริการทางวิชาการในการพัฒนา
ระบบการผลิต และผลผลิตทางด้านปศุสัตว์ ในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือวัสดุในการผลิต ระบบการบริหารจัดการ 
ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนในคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร หรือ
วิสาหกิจชุมชน ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมของฟาร์มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
และให้บริการวิชาการด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 



๒๑ 
 

  ในการนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา และร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกรขุน (MOA) ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด โดยได้
ดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก 
พ.ศ. 2566  แต่จากหนังสือรับรองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ปรากฏว่า  บริษัท   
มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด มิได้เป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตามบทนิยามของ
คำว่า “องค์กรภายนอก” ของระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรภายนอก พ.ศ. 2566 หมายความว่า “สถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการศึกษาของประเทศนั้น หรือเป็นหน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น หาก
เป็นบริษัทเอกชนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้อยู่ในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วมผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว และต้องให้ได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา”  
  ทั้งนี้ ร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา และร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกรขุน (MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ได้ผ่านการตรวจสอบจากงานนิติการมหาวิทยาลัย 
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก ระดับหน่วยงาน ในคราว
ประชุมครั้งที ่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
   1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาการจัดการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตร
เจริญฟาร์ม จำกัด 

    2.  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกรขุน (MOA) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(16) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “ส่งเสริม สนับสนุน และแสวงหาวิธีการ เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย” และ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก พ.ศ. 
2566  

   จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงที่ประชุมฯ เพ่ิมเติมว่า เรื่องของการ
ทำงานฟาร์ม นั้น หากจะให้คณะเกษตรศาสตร์ลงทุนเองหรือให้มหาวิทยาลัยฯ ลงทุน นั้น น่าจะดำเนินการได้ยาก 
เพราะ Operating Cost ที่เป็นระเบียบทางราชการ ไม่เอ้ือให้สามารถดำเนินการได้ หากลงทุนเอง น่าจะขาดทุน
ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้ว ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก็เป็นโมเดลเดียวกันกับความร่วมมือทางวิชาการในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง 
Super PL ระหว่าง บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) กับมหาวิทยาลัยฯ ที่วิทยาเขตตรัง โดยเป็นความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน ที่ใช้ Facility ที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็มีโรงเรือนที่สร้างมาตั้งแต่สมัยเป็น
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งไม่เคยใช้งาน เมื่อได้ให้ภาคเอกชนเข้าไปดู ปรากฏว่าใช้งานไม่ได้เพราะว่าออกแบบ
มาไม่เหมาะสำหรับในการเลี้ยงสุกร ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องทำการปรับปรุง เพ่ือลงทุนในส่วนนี้ โดย ณ ปัจจุบัน มี
การปรับปรุงแล้ว สามารถท่ีจะทำความร่วมมือกับภาคเอกชนได้ จึงได้มีการตกลงเพ่ือทำความร่วมมือกับ บริษัท มิตร
เจริญฟาร์ม จำกัด  ซึ่งบริษัทก็ลงทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Cost) ทั้งหมด โดยมีสาระสำคัญคือว่า 
จะต้องให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  เข้าไปฝึกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานหรือฝึกสหกิจ โดยที่ไม่มีเงื่อนไข แต่ว่า
ผ่านการคัดเลือกร่วมกัน ส่วนค่าตอบแทนที่ได้ ก็เป็นหลักการเดียวกันกับความร่วมมือทางวิชาการในการเพาะเลี้ยง
ลูกกุ้ง Super PL ที่เป็นการสนับสนุนเพ่ือจัดการศึกษา เพ่ือที่จะเลี่ยงในเรื่องของการเช่าพ้ืนที่ ซึ่ง ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่มีวิชาสอน ที่มีการแลกเปลี่ยนวิชา
กัน ก็ยังสามารถเข้าไปใช้ฟาร์มสุกรที่เป็นความร่วมมือนี้ได้ โดยสามารถประสานกับคณะเกษตรศาสตร์ เพราะนี่คือ 

Facility สำหรับฝึกนักศึกษา  

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การให้เอกชนเข้ามาร่วมมือ จะดีทั้งกับผู้ประกอบการและดีกับมหาวิทยาลัยฯ นอกจากจะเป็นการ
ประหยัดงบประมาณและประหยัดเวลาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงาน และอาจได้รับค่าตอบแทน
จากบริษัทด้วย 
  2. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีการสำรวจโรงเรือนที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้งานในทุกพ้ืนที่ ว่ายังมีอีกหรือไม่ 
เพ่ือที่จะได้มีการใช้หรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
  3. มหาวิทยาลัยฯ ควรปรับแก้ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ ในหลักการของการร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก ซึ่งเดิมระบุว่าหากเป็นบริษัทเอกชนต้องเป็นบริษัทมหาชน การระบุเช่นนี้เป็นข้อจำกัดที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ 
ไม่สามารถร่วมมือกับบริษัทเกษตรและปศุสัตว์ได้ เพราะจะมีบริษัทมหาชนอยู่แค่ไม่กี่บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
จะเป็นการปิดโอกาสของมหาวิทยาลัยฯ หากสามารถแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องได้ เพ่ือเปิดให้กว้างขึ้น ก็น่าจะเป็น
ประโยชน์ในการหาความร่วมมือด้านต่าง ๆ มากขึ้น 
  4. ในการนำเสนอ มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดรายละเอียดของบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ว่ามีขนาด
ธุรกิจอย่างไร ทำธุรกิจหลักคืออะไร มีการเลี้ยงสุกรมากน้อยแค่ไหน ดำเนินการมานานเท่าไหร่ ปัจจุบันฟาร์มสุกร
เป็นตามมาตรฐานบังคับแล้วหรือไม่ รวมถึงมาตรฐาน GAP ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลก่อน เพ่ือให้เกิด
ความมั่นใจ ซึ่งอาจจะต่างกับความร่วมมือทางวิชาการการในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้ง Super PL ของบริษัทเจริญโภค
ภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องกังวลในเรื่องใด แต่กรณีนี้เป็นฟาร์มเอกชนในท้องที่ ควร
จะมีการนำเสนอ Profile ของธุรกิจเพ่ือทำให้สภามหาวิทยาลัยฯ มั่นใจมากขึ้นว่าความร่วมมือนี้จะต้องสำเร็จอย่าง
แนน่อน  
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  5. ในรายละเอียดของการลงทุน โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องเตรียมโรงเรือน
พ้ืนฐาน เพ่ือให้สามารถเลี้ยงสุกรได้ ตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประเมินแล้วหรือไม่ว่าทางคณะเกษตรศาสตร์ต้อง
ลงทุนปรับปรุงโรงเรือนเพ่ือให้เข้าสู่มาตรฐานฟาร์มสุกร ซึ่งตอนนี้กฎหมายออกมาบังคับแล้ว ว่าจะต้องเข้าสู่
มาตรฐานภาคบังคับ หากว่าโรงเรือนของมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มาตรฐานฟาร์มตามที่กรมปศุสัตว์รับรอง อาจจะมี
ปัญหาเกิดขึ้นได้ ในส่วนนี้ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยฯ ต้องใช้งบประมาณในการปรับปรุงโรงเรือน
พ้ืนฐานเพ่ือให้สามารถเลี้ยงสุกรให้ได้มาตรฐานตามภาคบังคับนั้น มหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทุนเพ่ิมอีกเท่าไหร่ ทางคณะ
เกษตรศาสตร์จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน เพราะหากลงนามความร่วมมือไปแล้ว จะกลายเป็นภาระผูกพันที่ต้องลงทุน  
  6. ในร่าง MOA ข้อที่ 3 “บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ตกลงสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้แก่ พันธุ์
สุกร อาหารสุกร อุปกรณ์ในการเลี้ยงสุกร ยาและเวชภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการขนย้ายปัจจัยการผลิต เพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนและวิจัย สำหรับใช้ในการเลี้ยงสุกรขุน โดยบริษัท  มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด สามารถหัก
ค่าใช้จ่ายข้างต้นคืน โดยวิธีหักคืนจากรายได้จากการจำหน่ายสุกร กรณีมีรายได้เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายให้บริษัท 
มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด และจะบริจาคเงินส่วนนั้นให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับสนับสนุน
งบประมาณด้านการจัดการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยฯ โดยคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรายปี ไม่ต่ำกว่าปีละ 200,000 
บาท (สองแสนบาทถ้วน) และให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสัตวศาสตร์ อย่าง
น้อยปีละ 3 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตลอดระยะเวลาที่ความร่วมมือนี้ยังคงดำเนินอยู่”  
การระบุเช่นนี้ หากในกรณีที่บริษัทจำหน่ายสุกรหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว กรณีที่บริษัทขาดทุนจากการเลี้ยง ตรงนี้
มหาวิทยาลัยฯ จะทำอย่างไร บริษัทจะมีเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯ อีกหรือไม่ หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาได้อีกหรือไม่ จะต้องหารือให้ชัดเจนในกรณีที่บริษัทขาดทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเลี้ยงสุกรในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าปัจจุบันมีปัญหาสุกรเถื่อนเข้ามา ขณะนี้หลาย ๆ ฟาร์ม ยังขาดทุน ผลตรงนี้อาจจะส่งต่อเนื่องไป
ถึงปีหน้า ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็เร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ จะทำอย่างไรให้ผู้เลี้ยงสุกรตอนนี้มีกำไร หรือให้เท่าทุนก่อนก็ยัง
ค่อนข้างยาก ฉะนั้น การบริจาคดังกล่าวจะไม่ขึ้นอยู่กับภาวะของกำไร ขาดทุน ของบริษัทได้หรือไม่ เพราะ ใน MOU 
คงจะเขียนระบใุห้เป็นค่าเช่าไม่ได้ จึงเป็นการบริจาค หากบริษัทขาดทุนขึ้นมาจะเป็นอย่างไร  
  7. ในร่าง MOA จะเห็นว่าการสนับสนุนเรื่องของการเรียนการสอน ค่อนข้างเขียนตามเงื่อนไขของ
บริษัท คงไม่ใช่ทุกกรณีท่ีจะให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาได้ เพราะจะมีคำว่าดุลพินิจ  
  8. ในร่าง MOA ข้อ 10  ที่ระบุว่า บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้าน
สาธารณูปโภค ตรงนี้เนื่องจากเป็นการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยฯ หากค่าไฟฟ้าถูกกว่าข้างนอก ทางบริษัทฯ คงได้
ประโยชน์จากการใช้สาธารณูปโภคในมหาวิทยาลัยฯ แต่ที่ระบุว่า “ต้องกระทำอันใดเพ่ือเป็นการป้องกันหรือบำบัด
สภาพแวดล้อมเพ่ือไม่ให้เกิดมลพิษ” ในส่วนนี้จะเป็นค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยฯ หรือของผู้ลงทุน เพราะหากใน 
MOU เขียนกว้าง ๆ เช่นนี้ อาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าเป็นภาระของมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่อง
สถานที่ให้ครบตามมาตรฐาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ นั้น มีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการลงทุนปรับปรุง
ฟาร์ม 
  9. เป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีความร่วมมือกับภาคเอกชน ซ่ึงอาจจะเป็นโมเดลแรก ๆ 
ที่มีข้ึน แต่อย่างไรก็ตาม ทุกคณะในมหาวิทยาลัยฯ  ในอนาคตจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยี ฉะนั้น การที่มหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ก็ต้องมองถึงเรื่องนี้เป็น
หลักด้วย ในโครงสร้างใหม่ต้องให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นเบื้องต้น ซ่ึงในการดำเนินการก็ต้องให้
ได้ตามมาตรฐานสากล  และต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา ส่วนในเรื่องการจะแบ่งผลประโยชน์กัน
อย่างไรนั้น ตรงนี้แต่ละคณะ แต่ละภาควิชา แต่ละธุรกิจ คงไม่เหมือนกัน อย่างเช่นของธุรกิจโรงแรมที่ให้เช่า ก็เป็น
โมเดลอย่างหนึ่ง แต่ว่าส่วนของการทำฟาร์มก็เป็นอีกโมเดลหนึ่ง ฉะนั้น การคิดรายได้ ผลประโยชน์ ก็มีความจำเป็น
ที่จะต้องรู้อนาคตด้วยเหมือนกัน ในการทำสัญญาทุกสัญญา ผู้รับผิดชอบจะต้องมีการศึกษาความเสี่ยงพอสมควร 
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มองถึง Margin หรือผลประโยชน์ที่ ได้รับ สำหรับบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด  ที่มหาวิทยาลัยฯ จะได้รับ 
200,000 บาทต่อปี นั้น เมื่อพิจารณาแล้วอาจจะรู้สึกว่าจะคุ้มกับค่าไฟฟ้าหรือไม่ ในสิ่งเหล่านี้ต้องมีการศึกษา 
Margin ไว้ ในแต่ละธุรกิจที่มหาวิทยาลัยฯ ทำร่วมกับภาคเอกชน และในระบบ Operating Cost ต่าง ๆ มหาวิทยาลัยฯ 
ต้องเข้าใจเงื่อนไขในกระบวนการ (Process) ได้ทุกระบบ ขณะเดียวกันก็มีระบบตรวจวัด เช่น เลี้ยงมา 300 ตัว 
ออกไปได้ตัวเลขเท่าไหร่ ต้องมีกระบวนการตรวจวัดด้วยเหมือนกันในทุกธุรกิจของการที่จะทำร่วมกับเอกชน คือทั้ง
สองฝ่ายต้องโปร่งใสซึ่งกันและกัน และตัวเลขต่าง ๆ ที่ได้มา ก็ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาหรือการปรับปรุงใน
อนาคตให้ดีขึ้น นอกจากนั้น สิ่งที่จะได้ก็คือกระบวนการเรียนรู้ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  และรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 
ฉะนั้น ในอนาคต ที่มหาวิทยาลัยฯ จะปรับโครงสร้าง ทุกคณะต้องพยายามทำให้เป็นโมเดลขึ้นมา แล้วมหาวิทยาลัยฯ 
จะต้องมาออกข้อบังคับหรือระเบียบครอบคลุมโมเดลตรงนี้ไว้ทั้งหมด 
  10. ถ้ากรณีที่บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด มีโรงเชือดเอง คงไม่น่ากังวลเรื่องมาตรฐานฟาร์ม 
เพียงแต่ว่าเนื่องจากปริมาณสุกรที่เลี้ยง ปีหนึ่งได้เพียง 600 ตัว ซึ่งเป็น Scale ที่ไม่ได้ใหญ่ ค่อนข้างเล็ก ซึ่งการ
ลงทุนแบบนี้อาจจะไม่คุ้ม แต่ถ้าบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ต้องการจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ก็ไม่น่าเสียหาย 
นอกจากเป็นการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของการเรียนการสอน 
เพียงแต่หากสามารถเจรจากันได้ว่าระหว่างสัญญานี้ ในปีแรกมหาวิทยาลัยฯ ต้องปรับปรุงโรงเรือนให้ได้มาตรฐาน
ตามที่ต้องการได้ แต่ถ้าสามารถส่งเสริมว่าการเลี้ยงสุกรในปีที่ 2-3  ถ้ามีความจำเป็นในกรณีที่ต้องปรับปรุงพ้ืนฐาน
มาตรฐานเพ่ิมเติม ขอให้บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด เป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดี เพราะตัว
มาตรฐานฟาร์มจะมีปรับเปลี่ยนทุกปีและก็เป็นเรื่องที่ต้องลงทุนทุกปี หากบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด สามารถที่
จะรับภาระนี้แทนมหาวิทยาลัยฯ ได้ แม้จะได้เงินบริจาคเพียงปีละ 200,000 บาท แต่ก็คุ้มกับการเรียนการสอนที่
นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ 
  11. เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดใน
การใช้เนื่องจากเป็นที่ของป่าสงวน ซึ่งหากเป็นที่ราชพัสดุนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะสามารถใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างจะ
กว้างขวาง ไม่มีข้อจำกัด แต่การที่มหาวิทยาลัยฯ ถือครองที่ดินที่เป็นที่ป่าสงวนของกรมป่าไม้อยู่ ในการใช้ประโยชน์ 
ถ้ามหาวิทยาลัยฯ ลงทุนเองทั้งหมด ก็สามารถดำเนินการได้ ไม่มีข้อจำกัด แต่ในทางปฏิบัติแล้วส่วนมากมักจะไม่
ประสบความสำเร็จ ซึ่งทางออกก็คือการทำความร่วมมือกับภาคเอกชน แต่ต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ เป็น
ธรรม ไม่ให้เกิดช่องว่างที่จะทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือใช้สินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเครื่องมือในการ
แสวงหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ชอบ อย่างกรณีความร่วมมือข้างต้นนี้ไม่น่าจะมีข้อน่ากังวลหรือความเสี่ยงใด อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะลงรายละเอียดในเงื่อนไขได้ว่าบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด สามารถที่จะมีรับความ
เสี่ยงในระดับขั้นต่ำได้แค่ไหน เขียนไว้ในรายละเอียดในเรื่องของการจัดทำงบดุลในแต่ละปี และเขียนไว้ให้ชัดว่าไม่ว่า
บริษัทจะขาดทุนหรือกำไร มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ประโยชน์ตอบแทน 
  12. หลักการเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยฯ ในการขอใช้ที่ดินจากกรมป่าไม้เพ่ือการเรียนการสอน แต่
เมื่อมหาวิทยาลัยฯ มาดำเนินกิจกรรมเชิงหารายได้ก็อาจจะเป็นการผิดวัตถุประสงค์ ฉะนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาใน
อนาคต มหาวิทยาลัยฯ ก็ควรทำหนังสือแจ้งให้กรมป่าไม้ทราบด้วยว่าตามที่มหาวิทยาลัยฯ ขอใช้ที่ดินเพ่ือประโยชน์
ในการเรียนการสอน เพ่ือการศึกษา นั้น ในการเรียนรู้ของนักศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีความร่วมมือกับ
ภาคเอกชน  
  13. ต่อไปในอนาคต หากมหาวิทยาลัยฯ มีความร่วมมือต่าง ๆ กับภาคเอกชนมากขึ้น ในโครงสร้าง
ข้างหน้า ควรจะมีหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องผลประโยชน์หน่วยงาน การบริหารสัญญา เพราะปัจจุบันนี้ค่อนข้าง
กระจัดกระจายอยู่ตามคณะต่าง ๆ  และจะได้มีการวิเคราะห์อะไรต่าง ๆ จึงน่าจะมีหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างเล็ก ๆ 
รับผิดชอบเรื่องนี้ ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้ามาเพ่ือบริหารสัญญา บริหารผลประโยชน์ให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมี
นักวิเคราะห์อยู่ในหน่วยงานนี้ด้วย โดยต้องดำเนินการทำให้เป็นระบบ มิเช่นนั้น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ในแต่ละที่ก็แตกต่าง
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กันไป ต้องเป็นหน่วยงานที่สามารถวิเคราะห์ได้ชัดเจน ไม่ว่าการดำเนินการจะเป็นของคณะใด แต่ตัวเลข ข้อมูล
ทั้งหมด ต้องเข้ามาอยู่ในหน่วยงานนี้เพ่ือวิเคราะห์ บริหารผลประโยชน์ว่ามหาวิทยาลัยฯ ควรจะได้กำไรมากน้อยแค่
ไหน และบริหารสัญญาว่ามีการดำเนินการตามสัญญาหรือไม่ มีการติดตาม ยิ่งต่อไปภายหน้ามีกิจกรรมมากขึ้น มี
รายได้เข้ามามากข้ึน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ 
  14. หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่จะดูแลเรื่องนี้ ควรเป็นหน่วยงานทางด้านฝ่ายทรัพย์สิน
โดยเฉพาะ มีรองอธิการโดยเฉพาะ เพ่ือดูแลทุกกิจกรรมความร่วมมือ ทุกสัญญาที่เกี่ยวข้อง ดูแลเรื่องผลประโยชน์ 
ฉะนั้น ในอนาคตเรื่องการปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัยฯ อาจจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานขึ้นมาซักหน่วยงานหนึ่ง 

อธิการบดีและรองอธิการบดี ชี้แจงท่ีประชุมฯ 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า ณ ปัจจุบันนี้ นอกจากความ
ร่วมมือดังกล่าว เรื่องที่มหาวิทยาลัยฯ จะมีการดำเนินการต่อ คือ คณะเกษตรศาสตร์ก็ยังมีการดำเนินการในเรื่อง
ของไก่เนื้อ ไก่ไข่ และระบบของสุกรอีกส่วนหนึ่ง ตอนนี้กำลังดำเนินการที่จะหาเอกชนมาลงทุน แต่ตรงนั้นก็ต้องทำ
ฟาร์มให้ได้มาตรฐาน ซึ่งเจอปัญหาว่ามหาวิทยาลัยฯ สอนนักศึกษามาหลายปีแล้ว แต่ไม่มีมาตรฐานฟาร์ม จึงจำเป็น
จะต้องปรับปรุง รวมทั้งในเรื่องการขนย้ายสัตว์ต่างจังหวัดจากฟาร์มไปโรงเชือด ก็ต้องได้มาตรฐาน ซึ่งเรื่องของ
มาตรฐานฟาร์มตรงนี้มหาวิทยาลัยฯ ก็ต้องลงทุน ซึ่งก็มีการดำเนินการอยู่และมีการเจรจาหารือกับทางเบทาโกร ใน
เรื่องของไก่เนื้อ ที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่  และพ้ืนที่ไสใหญ่ ว่า Operating Cost ทั้งหลาย ถ้าหาก
เป็นไก่ไข่ อาจจะเป็นไก่เนื้อ หรือสุกร ตรงนี้อาจจะต้องร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุน แต่ว่าทั้งนี้  ก็ไม่ได้เป็น
อุปสรรคในเรื่องการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยในเชิงของการหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ อาจจะต้องพลิกวิธีการ
พอสมควร ส่วนของแปลงพืช ขณะนี้กำลังหารือกันอยู่ว่าจะทำ Cash crop กับภาคเอกชนได้หรือไม่ ซึ่งหากเป็นการ
ปลูกปาล์ม ปลูกยาง ณ ปัจจุบัน ทำรายได้ได้น้อย หากไปดำเนินการเป็น Cash crop แล้วทำความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนได้ ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการต่อไป  ทั้งนี้  เรื่องของการปรับปรุงโรงเรือน 
มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้ว เพราะว่าได้เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ
ปรับปรุงไปแล้ว โดยใช้งบประมาณ 1 ล้านกว่าบาท จุดคุ้มทุนก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 ปี และยังเป็นที่ให้นักศึกษาได้
ฝึกงานด้วย คาดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ส่วนกรณีที่หากบริษัทขาดทุนจากการเลี้ยงขึ้นมา ตรงนี้สภาวะการตลาด
หากบริษัทขาดทุนหรือไม่ขาดทุนก็ตาม ก็ต้องบริจาคสำหรับสนับสนุนงบประมาณให้มหาวิทยาลัยฯ ตามข้อตกลงที่
เจรจากันไว้ ก็คือว่าถ้าเกิดสภาวะขาดทุน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่ได้ระบุว่าขาดทุนหรือไม่ขาดทุน แต่ 200,000 บาท 
นั้น บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ต้องจ่าย ขาดทุนก็ต้องจ่าย ส่วนในเรื่องมาตรฐานของบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม 
จำกัด ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เองก็เคยไปดูฟาร์มของบริษัท ได้มีการไปดูแล้วว่ามาตรฐานฟาร์มเป็นอย่างไร 
เพราะฉะนั้น มาตรฐานฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์ ยังมีการทำตามบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ด้วยซ้ำไป ซึ่ง
มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้ไปปรับปรุงตามมาตรฐานแล้ว ส่วนในเรื่อง Profile ของบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด นั้น เป็น
บริษัทที่มีโรงเชือดเอง มีความมั่นคง จึงไม่น่าจะมีความเสี่ยงแต่อย่างใด  ส่วน Operating Cost ทั้งค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า 
บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ต้องรับผิดชอบตรงนี้ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยฯ เป็นฝ่ายรับผิดชอบ และในเรื่องความ
ร่วมมือนี้ หรือความร่วมมือต่าง ๆ อยูภ่ายใต้การดูแลของ คณะกรรมการบริหารทรัพย์สินอยู่แล้ว 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ชี้แจงเพ่ิมเติม
ว่า บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด มีความตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาและสร้างคนในเรื่องของทางด้านสัตวบาล ฉะนั้น
ในเรื่องของบริษัท แม้จะไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ว่าเป็นบริษัทที่อยู่ ในท้องถิ่น และมี Contract 
farming ทั้งในเรื่องของไก่เนื้อ และสุกร  อีกทั้งยังมีโรงเชือดเอง มีการดำเนินงานครบวงจร ส่วนในเรื่องของการ
ปรับปรุงต่าง ๆ ได้มีการหารือกันเบื้องต้นแล้วว่า มหาวิทยาลัยฯ จะลงทุนในส่วนของโครงสร้างฟาร์ม แต่ในเรื่องที่
จะต้องทำให้ได้มาตรฐานฟาร์มตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดนั้น เป็นหน้าที่ของบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ที่จะต้อง
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มาดำเนินการ ในส่วนของแผนงาน  มีขอบเขตในการเลี้ยง คือ กำหนดไว้ไม่เกิน 300 ตัวต่อรุ่น  เฉลี่ยปีละ 2 รุ่น 
ฉะนั้น ในหนึ่งปีจะเลี้ยงได้ไม่เกิน 600 ตัว แม้ว่าเริ่มแรกจะตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเลี้ยงมากกว่านี้  แต่เนื่องจากว่าใน
เรื่องของการผลิตสัตว์ยังคงมีความเสี่ยง ในเรื่องของราคาที่อาจจะผันผวน จึงได้ประมาณเบื้องต้นไว้เพียงเท่านั้น  
โดยที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ก็จะได้ประโยชน์ในส่วนของการที่จะได้ห้องปฏิบัติการ
สำหรับนักศึกษา ของคณะเกษตรศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ และยังมีทุนการศึกษาส่วนหนึ่งที่จะให้
นักศึกษาด้วย ผลตอบแทนทีม่หาวิทยาลัยฯ ได้จากการทีล่งทุนไปในการปรับปรุงโครงสร้างของฟาร์ม คาดว่าในระยะ
ยาว มหาวิทยาลัยฯ จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ค่อนข้างมาก แต่ว่าเงื่อนไข MOA ข้อ 10 ที่ระบุว่า บริษัท มิตรเจริญ
ฟาร์ม จำกัด ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค ค่ากระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอ่ืน (ถ้ามี) จากการเข้า
ดำเนินงาน นั้น ในกรณีอย่างเช่นในภาวะที่มีโรคระบาด ซึ่งอาจจะต้องมีการเจรจาหารือกัน ฉะนั้นทั้งบริษัท มิตร
เจริญฟาร์ม จำกัด และคณะเกษตรศาสตร์ ต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมาทำข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าที่เกิดข้ึน ในอนาคต ในการที่จะหาข้อตกลงร่วมกัน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร  นามเสน  รองอธิการบดี ได้ชี้แจงว่า ในร่าง MOA ข้อ 10  ที่ระบุว่า บริษัท 
มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทางด้านสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยฯ ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ โดย
สาธารณูปโภคหลัก ๆ ก็คือ น้ำกับไฟฟ้า ซึ่งไฟฟ้า มหาวิทยาลัยฯ ได้วางไว้ 2 รูปแบบ  คือ กรณีเอกชนใช้ไฟฟ้าเป็น
หลัก อย่างเช่น โรงแรม กับเซเว่น อีเลฟเว่น มหาวิทยาลัยฯ ให้เดินสายส่งและติดตั้งหม้อแปลงเอง ก็ใช้ไฟฟ้าตามที่
การไฟฟ้ามีอัตราเรียกเก็บ ส่วนกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย  มหาวิทยาลัยฯ กำหนดไว้หน่วยละ 8 บาท เพราะว่ามหาลัย
มีภาระในเรื่องของการดูแลระบบหม้อแปลงและสายส่ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ก็ต้องรับรู้
ว่ามีทางเลือกให้ 2 ทางเลือก หากไม่ลงทุนเอง ก็ต้องใช้ไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยฯ คิดในอัตราหน่วยละ 8 บาท และค่า
น้ำประปา อัตราหน่วยละ 24 บาท ค่าน้ำประปาในหน่วยงานทุ่งใหญ่ผลิตเองหน่วยละ 15 บาท ซึ่งออกเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว  

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
    1. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ดัง
เสนอ 

    2. เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกรขุน (MOA) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะเกษตรศาสตร์ กับ บริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด ดังเสนอ 

   3. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแก้ไขในร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การเลี้ยงสุกร
ขุน (MOA)  ดังนี้ 

      ข้อ 3  ระบุให้ชัดเจนในรายละเอียดของเงื่อนไขว่าบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด สามารถที่จะรับ
ความเสี่ยงในระดับขั้นต่ำได้แค่ไหน และเขียนไว้ให้ชัดว่า ไม่ว่าบริษัทจะขาดทุนหรือกำไร มหาวิทยาลัยฯ ก็ได้
ประโยชน์ตอบแทน 

      ข้อ 7  ที่ระบุว่า “ห้ามบริษัท มิตรเจริญฟาร์ม จำกัด นำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยออกจากพื้นที่หรือที่ดินตามบันทึกข้อตกลงนี้  และฝ่ายหนึ่ง จะนำทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งไปก่อ
ภาระผูกพันใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่งท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สินก่อน” ในประเด็นนี้ หาก
กรณีเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ ผู้ที่จะอนุญาต นั้น จะเป็นระดับไหน ระดับคณะหรืออธิการบดี หรือต้องเป็น
สภามหาวิทยาลัยฯ ต้องระบุให้ชัด เพราะหากเขียนแบบนี้ค่อนข้างกว้าง 

   4. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ  
   5. รับรองมติที่ประชุม 
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7.4  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

 ความเป็นมา 
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 15   กำหนดไว้ว่าการนำเงินรายได้ประเภทเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  
เงินรายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ และเงิน รายได้หรือผลประโยชน์
อย่างอ่ืนไปใช้จ่าย ให้ทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี เสนอคณะกรรมการพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงิน
รายได้ ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดี ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
  บัดนี้คณะกรรมการบริหารงบประมาณ ได้ประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

   งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ 459,620,100 100 

1. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา          407,603,980  88.68 
2. รายรับงานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา           35,338,000  7.69 
3. รายรับงานหอพัก             5,662,200 1.23 
4. รายรับอื่น ๆ 11,015,920 2.40 

   

วงเงินตั้งจ่าย       431,029,760  93.78 

1. งบบุคลากร 58,927,560 12.82 
2. งบดำเนินงาน 15,667,410 3.41 
3. งบลงทุน           10,971,600 2.39 
4. งบเงินอุดหนุน          345,463,190 75.16 

   

งบกลาง         28,494,890 6.20 

   

สมทบหน่วยงาน (ไม่ตั้งจ่าย)             95,450 0.02 

   
รวมทั้งสิ้น (วงเงินตั้งจ่าย + งบกลาง + สมทบหน่วยงาน)       459,620,100  100 

 
ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัตงิบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
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  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
  1. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังเสนอ ตามร่าง
เอกสารจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 ตุลาคม  2566 – 30 
กันยายน 2567) ดังนี้  
     1. นักศึกษา             14,755  คน 
     2. บุคลากร (ลูกจ้างชั่วคราว)         338  คน 
     3. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้   459,620,100  บาท 

  2. ปรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดดังนี้ 
   งบประมาณ (บาท) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับ 459,620,100 100 

1. รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา          407,603,980  88.68 
2. รายรับงานฟาร์ม / งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา           35,338,000  7.69 
3. รายรับงานหอพัก             5,662,200 1.23 
4. รายรับอื่น ๆ 11,015,920 2.40 

   

วงเงินตั้งจ่าย       431,029,760  93.78 

1. งบบุคลากร 58,801,920 12.79 
2. งบดำเนินงาน 15,660,240 3.41 
3. งบลงทุน           10,971,600 2.39 
4. งบเงินอุดหนุน          345,596,000 75.19 

   

งบกลาง         28,494,890 6.20 
   

สมทบหน่วยงาน (ไม่ตั้งจ่าย)             95,450 0.02 
   

รวมทั้งสิ้น (วงเงินตั้งจ่าย + งบกลาง + สมทบหน่วยงาน)       459,620,100  100 
 
  3. รับรองมติที่ประชุม 

7.5  พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567-2570 

 ความเป็นมา  
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๑ 87-4/๒๕๖3  
เมื่อวันที่ ๒8 พฤษภาคม ๒๕๖3 ได้มีมติอนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 นั้น ซึ่งแผนดังกล่าวกำลังจะสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2566 มหาวิทยาลัยฯ  
จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 
ซึ่งแบ่งการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) ด้านผู้บริหาร  2) ด้านสายวิชาการ และ 3) ด้านสายสนับสนุน 
โดยพิจารณาความสอดคล้องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะยาว 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระยะปานกลาง  
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5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี 2566–
2570 และแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563–
2566 และตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 
6 มีนาคม 2566 ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ กำหนดมาตรการการหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารทุกระดับจนถึงหัวหน้าภาค ได้มีความรู้ในเชิงธุรกิจมาก
ขึ้น เพื่อให้ผู ้บริหารมีมุมมองเชิงธุรกิจ และนำองค์ความรู้ที ่ได้รับไปดำเนินการหาวิธีการจัดหารายได้ให้กับ
หน่วยงานให้อยู่รอด How to ทำอย่างไรให้องค์กรอยู่รอด อาทิเช่น การให้บริการห้องประชุม สถานที่จัดงาน 
หรือจัดกิจกรรมสำหรับรับบริการด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานภายนอก เพ่ือให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงาน เป็นต้น  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 ขึ้น โดยการวางแนวทางในการกำหนดกรอบการพัฒนาบุคลากรไว้       
4 ด้าน ดังนี้ 

  1.  ด้านผู้บริหาร  ประกอบด้วย  1 มาตรการ  2 ตัวชี้วัด 
  2.  ด้านสายวิชาการ  ประกอบด้วย  3 มาตรการ  5 ตัวชี้วัด 
 3.  ด้านสายสนับสนุน  ประกอบด้วย  1 มาตรการ  4 ตัวชี้วัด 

4.  ด้านบุคลากรทุกประเภท  ประกอบด้วย  2 มาตรการ  4 ตัวชี้วัด 
  ทั้งนี้ ร่างแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2567-2570 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาบุคลากร ในคราวประชุมครั้งที่  3/2566 
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  เพื่อโปรด
พิจารณาต่อไป    

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567-2570 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(1) และ (13)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “(1) วางนโยบาย และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา 
การส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ ทำการสอน ทำการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทาง
วิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม และอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” และ 
“(13)พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 1. ในร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ หน้า 1 ด้านผู้บริหาร มาตรการที่ 1 ตัวชี้วัดมาตรการที่ 1 “จำนวน
ผู้บริหารที่ผ่านการอบรมทักษะเชิงธุรกิจ (ผู้บริหารทุกระดับ)” ซึ่งในการตั้งตัวชี้วัด มาตรการต่าง ๆ  ไม่ควรตั้งเป็น
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ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น เพราะวัดได้ยาก เนื่องจากไม่ได้ทราบว่าฐานเดิมนั้นตัวเลขมากหรือน้อย ควรจะดำเนินการให้ชัดเจน
เลยว่าคณะกรรมการติดตามผลมีความคิดเห็น (Comment) ในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  
 2. ตัวชี้วัดการเพ่ิมจำนวนผู้บริหารที่ผ่านการอบรมทักษะเชิงธุรกิจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีคณะ
บริหารธุรกิจอยู่ ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจ น่าจะมีบทบาทในเรื่องการที่จะเปิดหลักสูตรเหล่านี้ขึ้นมา และในการจัดทำ
หลักสูตรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับทักษะเชิงธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจควรจะจัดหลักสูตรให้กับคณะอ่ืน ๆ ด้วย เพ่ือให้
นักศึกษาได้มีทักษะเชิงธุรกิจ เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไปจะได้ไปประกอบธุรกิจได้    
  3. ในร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ หน้า 2 ด้านสายวิชาการ มาตรการข้อ 2 “ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ RUN Skills (Reskills, Upskills, New skills)” ตัวชี้วัดจำนวนหลักสูตร Degree และ Non Degree ที่
ได้รับการพัฒนา โดยอาศัยความรู้ที่ได้รับจาก RUN Skills  ในช่องค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปี พ.ศ. 2567-2570 ที่
ระบุตัวเลข 6  12  18  24  นั้น ที่มาของตัวเลขเหล่านี้อาจจะยังไม่ได้วิเคราะห์ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควร
วิเคราะห์ศักยภาพของแต่ละคณะก่อน ซ่ึงที่จริงควรจะแยกออกมาให้ชัดเจนว่าเป็น Degree หรือ Non Degree ด้วย
ซ้ำไป และมหาวิทยาลัยฯ น่าจะต้องมีศักยภาพมากกว่านี้ แต่ละคณะควรมีศักยภาพสูงกว่านี้ สิ่งที่สำคัญคือว่า
มหาวิทยาลัยฯ ต้องเจรจากับคณะให้เข้าใจก่อน แล้วก็วิเคราะห์ว่าแต่ละคณะมี ศักยภาพในการทำ Degree หรือ 
Non Degree มากกว่ากัน เพราะในอนาคต พวก Degree นักศึกษาอาจจะมีน้อยลง แต่ Non Degree มหาวิทยาลัยฯ 
สามารถทำได้มากข้ึน ซึ่งตัวเลขที่วิเคราะห์มานี้อาจจะน้อยเกินไป เพราะว่าไม่ได้วิเคราะห์อย่างแท้จริง ส่วนเรื่องของ 
Non Degree ที่ตั้งเป้าหมายเริ่มแรก 6 หลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ น่าจะสุ่มว่าคณะใดบ้าง ซัก 2-3 คณะ ที่จะเป็น
คณะนำร่องก่อน จะได้เกิดความชัดเจน แผนพัฒนาฯ จะได้ไม่นิ่ง  
   4. ในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ RUN Skills (Reskills, Upskills, New 
skills)” นั้น บทบาทที่ผ่านมา จะเป็นความรับผิดชอบของคณะอยู่แล้ว แต่ในเรื่องของหลักสูตรระยะสั้น (Short 
Course)  Upskills ต่าง ๆ ในเรื่องการหารายได้ ยังไม่มีส่วนงานที่เป็นตัวกลางรับผิดชอบ ดังนั้น เมื่อร่างแผนพัฒนา
บุคลากรฯ ฉบับนี้ออกมา ผู้รับผิดชอบหลักจริง ๆ คือใคร จะให้คณะรับผิดชอบเหมือนเดิม ก็ไม่เป็นไปตามแผนอีก
หรือไม่ เพราะถ้ามีหน่วยงานกลาง หน่วยงานนั้นก็จะสามารถประสานงานให้อาจารย์มาเป็นวิทยากรได้ แล้วก็ไป
โฆษณาเพ่ือที่จะเผยแพร่ได้เลย 
  5. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หากจะให้ได้ผลจริง ๆ ควรจะต้องมีหน่วยงานกลาง ที่
จะไปศึกษาความต้องการของตลาด อย่างเช่น วิชาศึกษาทั่วไป ควรลองทำเป็นออนไลน์ขึ้นมาในคณะหนึ่ง ซึ่ง
หน่วยงานกลางที่จะเป็นหน่วยประสานได้ดีที่สุด คือ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทีเ่หมาะจะเป็นเจ้าภาพ
ในการศึกษาความต้องการของตลาด ว่าหลักสูตรอะไรที่เป็นที่ต้องการ แล้วมาดูว่าแต่ละคณะมีศักยภาพในการทำ
หลักสูตรนี้หรือไม่ แล้วก็กระจายไปในแต่ละคณะ แล้วเกิดการประสานให้หลาย ๆ คณะมาร่วมกันทำหลักสูตรต่อไป 
เพราะหากปล่อยให้แต่ละคณะทำเองคงจะดำเนินการได้ยาก หากจะให้ได้ผลจำเป็นจะต้องมีเจ้าภาพ แล้วร่วมมือกัน
ต่อไป 
 6. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ หน่วยงานกลางที่เหมาะจะเป็นเจ้าภาพ ควรจะเป็น
สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพราะสำนักฯ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการหางบประมาณ มีการ
บริการวิชาการให้เปล่า และทั้งก่อให้เกิดรายได้ จะทราบว่าลูกค้าคือใครอยู่แล้ว เมื่อไปสำรวจตลาดแล้วว่าตลาด
ต้องการหลักสูตรใด จึงค่อยมาออกแบบหลักสูตร จากนั้นจึงจะไปประสานต่อกับสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน  เพราะหากให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นเจ้าภาพหลัก การดำเนินงานงานของสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะอยู่แค่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่ได้มีการติดต่อกับภายนอก  
  7. ในเรื่องการทำหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) หากจะทำ การจะพิจารณาถึงศักยภาพของ
หน่วยงาน ไม่น่าจะใช่แล้ว ต้องไปดูก่อนว่าคนอยากเรียนอะไรมากว่า ฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ 
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  8. ปัจจุบันการเรียนการสอน การค้นคว้าหนังสือ ตำราต่าง ๆ มักจะนิยมใช้ใช้สื่อออนไลน์ หาก
มหาวิทยาลัยฯ ทำ YouTube Short เป็นคลิปวิดีโอสั้น น่าจะเป็นที่สนใจ ซึ่งหากผู้เข้าชมสนใจรายละเอียดมากกว่า
นั้น ก็สามารถไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ ตำราได้ แต่ในการทำ YouTube Short ก็ต้องมีการอ้างอิงที่มาด้วย 
  9. การที่มหาวิทยาลัยฯ วางแผนไว้เช่นนี้ ต้องเป็นการ Plan แล้วสามารถที่จะไปต่อได้ ฉะนั้น การจะ
จัดทำหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตร Non Degree จะต้องเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพจริง ๆ  ผู้ที่จะมา
สอน มาเป็นวิทยากร ต้องมีความรู้ เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง 
   10. ในร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ หน้า 3 ด้านสายวิชาการ มาตรการที่ 3  แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ ที่ 4 “ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตำราและหนังสือ” ประเด็นนี้ มหาวิทยาลัยฯ สามารถดำเนินการให้
เป็นรูปธรรมได้หรือไม่ ในการที่จะมีโรงพิมพ์ หรือเป็นหน่วยงานกลางที่จะช่วยรองรับการผลิตตำราและหนังสือของ
คณาจารย์ และรองรับการทำคู่มือปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ซึ่งหน่วยงานกลางมีหน้าที่จัดทำรูปเล่มตามที่
คณาจารย์หรือสายสนับสนุนส่งข้อมูลให้ 
  11. ในร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ หน้า 4 ด้านสายสนับสนุน ตัวชี้วัดมาตรการที่ 3 “ร้อยละของ
บุคลากรที่ผ่านการทดสอบการพัฒนาสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล” การทดสอบข้างต้นนั้นไม่ได้ระบุว่าเป็น
การทดสอบอะไร ต้องชัดเจนกว่านี้ และในสายวิชาการ การผ่านการทดสอบนั้น ไม่ใช่เพราะผ่านแล้วมีรายงานออก
มาแล้วจะเสร็จสิ้นไป แต่ควรจะมีการเรียกอาจารย์มาสัมภาษณ์ ให้รู้ว่ารู้จริงหรือเปล่า ไม่ใช่เขียนแต่รายงาน  
  12. การที่มหาวิทยาลัยฯ จะขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ด้านที่สำคัญที่สุด
คือคน ซึ่งการพัฒนาคน มหาวิทยาลัยฯ ควรมีหลักคิดที่จะเข้าไปในหัวใจของบุคลากรทุกฝ่าย ดังนั้น ในร่าง
แผนพัฒนาบุคลากรฯ หน้า 5 สำหรับบุคลากรทุกประเภท  ควรรวมถึงนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ด้วย โดยแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ ข้อที่ 1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณ และข้อ 2. สนับสนุนให้มีกิจกรรมที่
เกี่ยวกับจรรยาบรรณของบุคลากร ซึ่งในองค์กรที่ทำหน้าที่ให้การศึกษา ขอให้ติดหลักคิดว่าทุกคนต้องรัก ผูกพัน 
ภูมิใจในตัวองค์กร  และการทำหน้าที่ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ  สำคัญที่สุดคือการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติออก
ไปสู่สังคม ความรับผิดชอบทั้งความคิด การกระทำ ต้องรับผิดชอบร่วมกันทุกระดับ สิ่งเหล่านี้ต้องติดให้มีข้ึนในหัวใจ
ในองค์กร (รู้ ร่วม รับ รัก) และประการถัดมา คือ ปรับกระบวนการตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป ถ้าไม่ปรับ
กระบวนการ หลักคิดที่ออกมาเป็นการกระทำไม่สามารถที่จะตอบสนอง ก่อให้เกิดการปฏิบัติตามพันธกิจได้ และ
เป้าหมายสุดท้ายคือองค์กรที่ประกอบด้วยบุคคลทุกระดับ ต้องรู้ รับ ปรับเปลี่ยนได้  ฉะนั้น แผนงานที่เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณของบุคลากร แคบเกินไป และไม่ได้บอกว่ากิจกรรมจะทำอะไรบ้าง และหากให้บุคลากรทุกระดับ ไม่ว่า
ผู้จัดกิจกรรมจะเป็นมหาวิทยาลัยฯ หรือว่าวิทยาเขต คณะ ก็ควรเพิ่มเรื่องเหล่านี้เข้าไปด้วย 
  13. ในแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ของทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ไม่ควรมีการสร้าง
แรงจูงใจโดยการให้รางวัล เพราะจะเป็นการสร้างนิสัยของอาจารย์ บุคลากร ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องมีรางวัล จึงจะ
ทำ เพราะเป็นหน้าที่ของอาจารย์หรือสายสนับสนุนอยู่แล้วที่ต้องปรับปรุงในการเรียนรู้ แต่ไม่ใช่บอกว่าจะให้รางวัล
กับคนที่ผ่านการทดสอบ ซึ่งข้อนี้ไม่ควรจะมี  
  14. การที่จะให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจและมีความรักองค์กรนั้น ต้องใช้คำว่า BAR 
(Belonging, Authority, Responsibility) เพราะหากบุคลากร ไม่ว่าอยู่ที่ไหน แล้วมีจิตสำนึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ก็จะทำให้บุคลากรเหล่านั้นรักองค์กร และทำให้องค์กรนั้นเจริญต่อไปได้ ประการต่อมาคือการใช้อำนาจ ต้อง
ใช้อย่างยุติธรรม ส่วนความรับผิดชอบสำคัญมาก มหาวิทยาลัยฯ ต้องสร้างความรับผิดชอบในการทำงานให้กับ
บุคลากร  ดังนั้นสิ่งที่คณาจารย์ควรจะสอนนักศึกษา คือ ทุกคนจะต้องมีคำว่า BAR อยู่ในหัวใจ ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนก็
ตาม จะต้องทำให้องค์กรนั้นเจริญ เมื่อเติบโตขึ้น มีอำนาจมากขึ้น ต้องใช้อำนาจอย่างถูกต้อง ยุติธรรม และต้องมี
ความรับผิดชอบต่อทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นต้น 



๓๒ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. อนุมัติร่างแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567-2570  ดังเสนอ 
 2. มอบมหาวิทยาลัยฯ ปรับแผนตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และนำข้อเสนอแนะไป
ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพ 
 3. รับรองมติที่ประชุม 

7.6  พิจารณากำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๐ 

ความเป็นมา  
  ตามที่  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่  ๑๗๙ -๗/๒๕๖๒  
เมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้อนุมัติกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ สายวิชาการ จำนวน ๙๐๔ อัตรา และสายสนับสนุน  
จำนวน ๖๙๑ อัตรา ซึ่งกรอบอัตรากำลังดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น  
  มหาวิทยาลัยฯ จึงได้วิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรเพ่ือกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ –๒๕๗๐ โดยวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
  สายวิชาการ ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน เพ่ือทำการวิเคราะห์อัตรากำลัง โดยการ
เปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำกับค่าคำนวน FTES และเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขาวิชา ประกอบกับจำนวนอัตรากำลังตามกรอบอัตรากำลังบุคลากร  
(สายวิชาการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ เพ่ือนำมากำหนดอัตรากำลังในช่วง 
พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ของแต่ละหน่วยงาน 
  สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ตามคำสั่งที่ ๖๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพ่ือประเมินภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยนำ
ภาระงานบุคลากรประเภทข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำมาพิจารณา 
ยกเว้นตำแหน่งลูกจ้างประจำที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าอนุปริญญา พนักงานราชการ ตำแหน่งประเภทบริการ และลูกจ้าง
ชั่วคราวที่มีคุณวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี โดยใช้แนวทางในการวิเคราะห์ภาระงาน ดังนี้ 

  1.  จัดกลุ่มตำแหน่งที่มีชื่อเหมือนกัน 
 2.  จัดกลุ่มลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมือนกัน 

 3.  การหาระยะเวลาเฉลี่ย และพิจารณากำหนดค่ามาตรฐานระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ของแต่ละงาน 
  4.  ตำแหน่งที่มีลักษณะงานเฉพาะ ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี 
บุคลากร นิติกร นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา วิศกรไฟฟ้า สถาปนิก นักวิชาการโสต
ทัศนศึกษา นักวิเทศสัมพันธ์ โดยให้วิเคราะห์ความเหมาะสมของระยะเวลาการปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานเสนอมา 
  ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากร ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๓๙๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในคราวประชุมเม่ือวันที่ ๘ 
สิ งหาคม ๒๕๖๖  และผ่ านการพิ จารณ าจากคณ ะกรรมการบริห ารงานบุ คคลประจำมหาวิทยาลั ย  
ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีมติดังนี ้



๓๓ 
 

 1.  กำหนดกรอบอัตรากำลังสายวิชาการ จำนวน ๘๙๐ อัตรา โดยการวิเคราะห์อัตรากำลัง จากการ
เปรียบเทียบจำนวนอาจารย์ประจำกับค่าคำนวน FTES และเกณฑ์มาตรฐานสัดส่วนจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจำแยกตามกลุ่มสาขาวิชา และเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารกรอบอัตรากำลัง 
  2.  กำหนดกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน จำนวน ๖๔๒ อัตรา โดยให้คงอัตราไว้เท่ากับบุคลากร  
ที่มีอยู่จริง 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
  1.  กำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ สายวิชาการ จำนวน ๘๙๐ อัตรา สายสนับสนุน จำนวน ๖๔๒ อัตรา 
 2.  หากเห็นชอบตามข้อ ๑ ขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบอำนาจให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการพิจารณาอนุมัติการเกลี่ยหรือย้ายกรอบอัตรากำลัง
บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17(13) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่า
ด ้วยระเบ ียบข้าราชการพลเรือนในสถาบ ันอ ุดมศึกษา และตามที ่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษามอบหมาย”   

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณา 

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. การจะให้สายสนับสนุนหนึ่งคนรับผิดชอบอาจารย์สองคน ควรเป็น 1:0.5  แต่ของมหาวิทยาลัยฯ 
เป็น 1:0.7  ซ่ึงยังสูงไป ในอนาคตควรวางแผนให้ลดลงให้ได ้
   2. กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ – ๒๕๗๐  หน้า 119  ส่วนราชการในสำนักงานผู้อำนวยการ ข้อ 14-18 เฉพาะสายสนับสนุนมีเป็นจำนวน
มาก ควรมีแผนในการที่จะปรับลด อย่างเช่น งานทะเบียน สามารถทำได้จากศูนย์กลางเลย หรือที่อ่ืนๆ ควรจะปรับ
โครงสร้างให้เหมาะสม ดูแล้วไม่เทอะทะ 
  3. กรอบอัตรากำลังฯ ข้างต้น เนื่องจากเป็นกรอบที่มีคนครองอยู่แล้ว จึงต้องดำเนินการไป แต่
มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาด้วยว่าลูกจ้างชั่วคราว เมื่อหมดสัญญาปีต่อปี ต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าจะยังคงไว้หรือไม่ 
มีเหตุผลที่สมควรในการที่จะให้อยู่ต่อ หรือมหาวิทยาลัยฯ Upskill ให้แล้วอยู่ต่อได้ ทั้งนี้ นโยบายของมหาวิทยาลัยฯ 
ก็ควรที่จะลดคน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มากขึ้น  
  4. ปรับแก้ในเอกสารแนบ หน้า 119 กรอบอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐  หัวข้อ ส่วนราชการในสำนักงานคณบดี เพราะข้อมูลจากข้อ 
7-13  บุคลากรมีทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน แต่ในสำนักงานคณบดีต้องเป็นสายสนับสนุนเท่านั้น ไม่มีสาย
วิชาการ  ควรปรับแก้เป็น ส่วนราชการในคณะ วิทยาลัย 
 



๓๔ 
 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1.  เห็นชอบกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ สายวิชาการ จำนวน ๘๙๐ อัตรา สายสนับสนุน จำนวน ๖๔๒ 
อัตรา ดังเสนอ 

  2.  สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย 
ในการพิจารณาอนุมัติการเกลี่ยหรือย้ายกรอบอัตรากำลังบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
ดังเสนอ 

  3. มอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ และปรับแก้กรอบ
อัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๗๐ ให้
เรียบร้อยอีกครั้ง 

  4. รับรองมติที่ประชุม 

7.7  พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์      
และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 ความเป็นมา  
  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือแจ้ง
เวียนสถาบัน อุดมศึกษาว่า คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ซึ่งทำหน้าที่แทน ก.พ.อ. ได้
พิจารณาข้อเสนอแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกอบกับเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า ตามความในข้อ ๕.๑.๕ (๖) ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่กำหนดไว้
ว่า “หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการ
อนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ” ประกอบกับมติที่ประชุมครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้เคยพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการ
ทำวิจัยในคนหรือสัตว์แล้ว เห็นควรให้สภามหาวิทยาลัยอาจอ้างอิงจากคำจำกัดความของการวิจัยในคนและสัตว์ 
และแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ ดังนั้น คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่ง
ทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จึงมีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติดังกล่าว เพ่ือให้สภา
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาจนำไปใช้อ้างอิงได้ 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการให้ผู้ขอแสดงหลักฐานแสดง
การอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ โดยแก้ไขข้อความในข้อ  ๒๔.๑.๔ 
(๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และแก้ไขข้อความในข้อ ๑๗.๑.๔ (๖) แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๓๕ 
 

  เดิมความว่า 
  “(๖)  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง

จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ” 
  แก้ไขเป็น 

  “(๖)  หากผลงานทางวิชาการมีการใช้ข้อมูลจากการทำการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอกำหนดตำแหน่ง
จะต้องยื่นหลักฐานแสดงการอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ 
  ทั้งนี้ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตว่าผลงานทางวิชาการนั้น ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขอไม่แสดงเอกสารหลักฐานการอนุญาตจาก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการดำเนินการ จะไม่สามารถนำมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทาง
วิชาการได้ เว้นแต่กรณีผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งในกรณี ได้รับ
ทุนอุดหนุนวิจัย หรือกรณีดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย หรือกรณีที่ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนั้นแล้วก่อน 
หรือหลังวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สามารถนำผลงานทางวิชาการมาเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้ โดยไม่
ต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตก็ได้” 
  โดยแก้ไขในร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... และ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ....  ด้วยความเดียวกัน 
  ทั้งนี้ ร่างข้อบังคับและร่างระเบียบดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่ง
ทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป   

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
  1. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๖๕/๑ และมาตรา ๖๕/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑  และมาตรา ๑๗ (๒) (๑๓) และ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ประกอบกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๓๖ 
 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
  1. เห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  2. เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... ดังเสนอ 
  3. รับรองมติที่ประชุม     

7.8  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ความเป็นมา 
  ตามท่ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๖ และขอลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม 
๒๕๖๖ จึงทำให้ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่างลง และมหาวิทยาลัยฯ ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ให้รักษาราชการผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งที่ ๕๓๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๒๒ มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เกินหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวัน และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๒๖-๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๖ ได้มีมติรับทราบรายงานการแต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม แล้วนั้น 

  ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย จะพ้นจากการให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและต่อเนื่อง ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึง
เห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะ
มีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง มาใช้บังคับในการ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันโดยอนุโลม กล่าวคือ “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
ตามความในวรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัย



๓๗ 
 

แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี”  และตามความในข้อ 5 แห่ง
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2555 ซึ่ง กำหนดว่า “ใน
กรณีที่ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งใดครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือ
หัวหน้าหน่วยงานแล้วแต่กรณี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รักษาราชการแทนต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อย
แปดสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมให้รักษาราชการแทนใน
ตำแหน่งใดอีกต่อไป สภามหาวิทยาลัยโดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม จะต้องแต่งตั้งให้
บุคคลดังกล่าวรักษาราชการแทนต่อไปได้อีก จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีหรือแต่งตั้ง
หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน”     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

การดำเนินการ 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย 

ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน สภามหาวิทยาลัยฯ จึงต้อง
ลงคะแนน เพ่ือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวรักษาราชการแทนต่อไปได้อีก ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะต้องได้คะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม ตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วย
การรักษาราชการแทน พ.ศ. 2555 

 ผลการดำเนินการ 
 สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบัน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย โดยการลงคะแนนผ่าน Polls ใน 
Zoom Meeting  โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้งหมด จำนวน 29 คน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  29 คน ทั้งนี้       
นายชุมพล  เที่ยงธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิกิจ  ผินรับ  ไม่อยู่ในที่ประชุมเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน จึงเหลือผู้มี
สิทธิลงคะแนน จำนวน 27 คน  จากการลงคะแนนเสียง ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้ 
 สมควรให้ดำรงตำแหน่ง 25   คะแนน 
 ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง   - คะแนน 
 ไม่ประสงค์ลงคะแนน               - คะแนน 

 จากผลการลงคะแนน พิจารณาแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งอีก
ต่อไป ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม จึงเป็นผู้ที่
ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ      
ทองหนูนุ้ย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 18  
กันยายน 2566  เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      
แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม 

 

 



๓๘ 
 

7.9  พิจารณาอนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ความเป็นมา 
  ตามที่  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ  ได้ ลาออกจากตำแหน่ งผู้ อำนวยการสถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๑๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง 
แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
และเพ่ือให้การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 
  ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ “เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือเมื่อวาระการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใน
สถาบันหรือสำนักใดเหลือเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาขึ้น  
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

  ๖.๑ อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ 
  ๖.๒ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ๖.๓ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นกรรมการ 
  ๖.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มี

การสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 
  ๖.๕ รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแลสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ 
เป็นกรรมการ 
  ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และอาจให้มีผู้ช่วยเลขานุการ
ด้วยก็ได้” 
  มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอ
รายชื่อกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามองค์ประกอบในข้อ ๖.๒ ได้แก่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ และข้อ ๖.๓ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนัก ที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภา
มหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ และพิจารณาแต่งตั้งผู้สมควรทำหน้าที่เลขานุการจำนวนหนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน ดังนี้ 

 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๑.   อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๒. ....................................................................... กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๔. ....................................................... กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 



๓๙ 
 

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
๖. นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 

   ๗. นางสาวปวีณา   หีมชูด    ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภา
มหาวิทยาลัย” และข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ 
พ.ศ. ๒๕๖๖           

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้งต่อที่ประชุม 
  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติในการเสนอชื่อกรรมการ  

สรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหา
ผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แก่  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบัน
หรือสำนักที่มีการสรรหาผู้อำนวยการ ซึ่งเสนอโดยสภามหาวิทยาลัย จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ โดยอธิการบดีได้
เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับภารกิจของสถาบันหรือสำนักที่มีการสรรหา
ผู้อำนวยการ ราย นายสรวิศ  เผ่าทองศุข  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ต่อที่ประชุม เพ่ือ
มอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ ดำเนินการติดต่อทาบทามเพ่ือเรียนเชิญเป็นกรรมการสรรหาต่อไป 

 ผลการดำเนินการ 
 1.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.2 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66 โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์        
ณ นคร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 

 2.  การแต่งตั้งกรรมการสรรหา ตามองค์ประกอบในข้อ 6.4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการ พ.ศ. ๒๕66  โดยที่ประชุมฯ แต่งตั้ง นายสรวิศ  เผ่าทองศุข 
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์น้ำแบบบูรณาการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นกรรมการ 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหา
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 ๑.  อธิการบดี ประธานกรรมการ   
๒. ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์  ณ นคร กรรมการ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 
๓. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ  
๔. นายสรวิศ  เผ่าทองศุข กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก) 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี กรรมการ (รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย) 
๖. นางสฤญธรณ์   หมัดหมัน เลขานุการ (ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล) 

   ๗. นางสาวปวีณา   หีมชูด  ผู้ช่วยเลขานุการ (ผู้ปฏิบัติงาน) 



๔๐ 
 

 
  โดยมอบฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ  ดำเนินการทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ดังรายชื่อที่เสนอ และรับรองมติที่ประชุม 

7.10  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

  ความเป็นมา  
  ตามท่ี สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 225-3/2566 เมื่อวันที่ 

21 มีนาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ชูพูล ให้
รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ 21/2566 ลงวันที่ 21 มีนาคม 
2566 ซึ่งจะพ้นจากการให้รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันที่ 18 กันยายน 2566 นั้น 
  ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่  
4/2566 ลงวันที่ 26 มกราคม 2566 ในคราวประชุมเม่ือวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ได้ดำเนินการออกประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีว ิช ัย เรื ่อง  
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประกาศ ณ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้สมัครหรือเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร จึงต้องดำเนินการสรรหาใหม่ 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
  ในการนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการของคณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ต่อเนื่องในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณบดีใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรม
เกษตร แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๓๔ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งให้นำบทบัญญัติตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง มา ใช้บังคับในการ
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีโดยอนุโลม กล่าวคือ “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตามความใน
วรรคหนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มี
คุณสมบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี”  และตามความในข้อ 5 แห่งระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. 2555 ซึ่ง กำหนดว่า “ในกรณีที่
ผู้รักษาราชการแทนในตำแหน่งใดครบกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันแล้วยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีหรือหัวหน้า
หน่วยงานแล้วแต่กรณี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งบุคคลอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอยู่เดิมให้รักษาราชการแทนในตำแหน่งใดอีก
ต่อไป สภามหาวิทยาลัยโดยมติคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามขององค์ประชุม จะต้องแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
รักษาราชการแทนต่อไปได้อีก จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีหรือแต่งตั้งหัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าว แต่ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน” 



๔๑ 
 

  จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี
ปรีชา  มุณีศรี รักษาราชการแทนคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18  กันยายน ๒๕๖6     
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติ  
ที่ประชุม 

7.11  พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 ความเป็นมา 
  ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส ให้
ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2562 โดยมีวาระการ
ดำรงตำแหน่งคราวละสี ่ป ี ซึ ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที ่ 21 กันยายน 2566 ซึ ่งบ ัดนี ้ สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ 229 – 7/๒๕66  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 
ได้มีมติพิจารณาเลือก ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี   
ราชมงคลศรีวิชัย  โดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นั้น 
  โดยประการดังกล่าวมีผลทำให้ในระหว่างการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี     
ราชมงคลศรีวิชัย ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 
 ในการนี้  จึงเห็นสมควรให้สภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ตามความในมาตรา 28 วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี      
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน โดยตามความในข้อ 20 
วรรคสาม ตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 กล่าวว่า 
“ท้ังนี้ หากการสรรหาเสร็จสิ้นแล้ว ควรให้ผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง
อธิการบดี และจะต้องเป็นการรักษาการในตำแหน่งเพ่ือรอการโปรดเกล้าฯ เท่านั้น” 

 ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย  เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นผู้รักษาการใน
ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566 เป็นต้นไป จนกว่าจะมี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน  

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๔ และ ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งบัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่มีผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ตามความในวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี” ประกอบกับแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลใน



๔๒ 
 

สถาบันอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่า
ด้วยการรักษาราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๕     

 จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือโปรดพิจารณา  

 ทั้งนี้ ในการพิจารณาวาระนี้ ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส  ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุม เนื่องจากมี
ส่วนได้เสีย 

  มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส  
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2566       
เป็นต้นไป จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
ศรีวิชัย แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน และรับรองมติที่ประชุม  

7.12 ลับ 

ระเบียบวาระท่ี ๘   เรื่องอ่ืน ๆ 
  - ไม่มี - 
 

เลิกประชุมเวลา   ๑2.30 น. 
 
 
 

(นางดรุณี  ลีนิน) 
        รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้บันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ  ชูกลิ่น ) 

รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


